

Thư từ và ý kiến

Phong trào huyện Tuần-giáo dưới ánh sáng Nghị quyết 136 của Ban bí thư Trung ương Đảng

Từ cuối năm 1966 đến nay, đảng bộ và phong trào cách mạng của quần chúng trong huyện chúng tôi đã và đang có nhiều chuyển biến, tiến bộ mới. Bản thân Huyện uỷ chúng tôi cũng đã từng bước nâng cao dân được năng lực lãnh đạo và chỉ đạo của mình, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng hiện nay.

Sở dĩ Tuần-giáo đạt được những thắng lợi đó, trước hết là do Huyện uỷ và các đảng uỷ, chi uỷ trong đảng bộ huyện chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, học tập, bước đầu nắm được tinh thần cơ bản và vận dụng thực hiện tốt Nghị quyết 136 và Chỉ thị 146 của Ban bí thư Trung ương Đảng.

Qua học tập Nghị quyết, liên hệ với thực tiễn địa phương, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình, chúng tôi đã xác định và thực hiện được phương hướng, biện pháp phấn đấu vươn lên với tinh thần mạnh mẽ hơn trước. Về sản xuất nông nghiệp, chúng tôi đã vạch được phương hướng sản xuất sát hợp hơn cho từng vùng trong huyện, nhằm khai thác khả năng tiềm tàng của một huyện miền núi, phát triển nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc. Cụ thể là: vùng thấp phát triển mạnh cấy lúa, trồng các loại cây công nghiệp và hoa màu như lạc, sắn, khoai lang, phát triển chăn nuôi trâu, lợn và gà, vịt, ngan, ngỗng. Vùng cao cấy lúa, trồng ngô, đậu tương, chăn nuôi lợn, bò, ngựa. Vùng giữa cấy lúa, trồng bông, vùng, v.v... Chúng tôi cũng đã chỉ đạo từng chi bộ hợp tác xã hướng dẫn quần chúng bàn bạc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu cụ thể của hợp tác xã mình cho phù hợp với phương hướng sản xuất của từng vùng. Về mặt chiến đấu và phục vụ chiến đấu, vừa qua huyện chúng tôi đã tiến hành tương đối tốt cuộc vận động củng cố hậu phương:

giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối chiến tranh nhân dân, tiến hành củng cố dân quân du kích, xây dựng xã chiến đấu, củng cố các tổ trực chiến, động viên thanh niên vào quân đội và cùng nhân dân đi dân công phục vụ chiến trường. Chúng tôi đã chỉ đạo việc tổ chức đời sống tinh thần và vật chất của đồng bào các dân tộc trong huyện được khá hơn trước. Nhờ chú trọng thâm canh phần đầu giành năng suất cao các loại cây trồng và chăn nuôi, đến nay ở Tuần-giáo lúa ruộng, lúa nương đều khá tốt; nhất là ngô năm nay đạt năng suất cao hơn mọi năm. Đồng bào Mèo đã hăng hái làm thủy lợi, khai phá ruộng, nương bậc thang để định canh, định cư, chấm dứt được tình trạng du canh, du cư. Đi đôi với sản xuất, chúng tôi đã chỉ đạo phân phối được công bằng hợp lý hơn trước. Màn lưới y tế trong huyện được mở rộng xuống đến các đội sản xuất. Công tác vệ sinh phòng bệnh được đẩy mạnh. 100% số bản đã chuyển chuồng nuôi gia súc ra xa nhà, 8 xã đã đạt 100% số hộ làm được hố tiêu, hố xí hai ngăn, trong đó có cả xã Pu-nhung thuộc đồng bào Mèo vùng cao. Hầu hết các xã đều có trường bổ túc văn hoá cho nhân dân, cho riêng cán bộ xã; một số xã (kể cả xã vùng cao) có trường riêng cho thanh niên. Huyện chúng tôi cũng đã xây dựng được 18 đội văn nghệ ở các hợp tác xã. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo "dứt điểm" được việc cải tạo một số phong tục, tập quán lạc hậu trong đồng bào dân tộc ít người như nam thanh niên phải đi làm rẫy, nạn ma chay, cúng bái lãng phí, mê tín dị đoan, tệ nghiện hút thuốc phiện.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể quần chúng ở huyện chúng tôi thời gian qua cũng có nhiều tiến bộ. Các đảng uỷ, chi uỷ sinh hoạt đều đặn. Hiện nay không còn đảng uỷ, chi uỷ nào kém nát. Qua ba vụ sản xuất, các hợp tác xã tổ chức cho xã viên "báo công, bình công", huyện chúng tôi đã thực hiện được nền nếp đảng viên tự phê bình trước quần chúng và quần chúng phê bình đảng viên; chúng tôi đã đẩy mạnh được việc giáo dục đảng viên và lựa chọn kết nạp thêm nhiều người tốt vào Đảng.

Vừa qua, các phong trào phụ lão, phụ nữ và thanh niên huyện chúng tôi đều đã vinh dự được nhận cờ thi đua của các đoàn thể cấp trên tặng. Thanh niên được nhận cờ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Phụ nữ được nhận cờ khá nhất về phong trào "ba đảm đang" của Tỉnh hội liên hiệp phụ nữ tặng. Giới phụ lão được Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng cờ cho phong trào "Phụ lão ba giỏi".

Cùng với sự trưởng thành của đảng bộ và bước tiến mới của phong trào trong huyện, bản thân Huyện ủy chúng tôi cũng trưởng thành. Mỗi ủy viên thường vụ huyện ủy được giao phụ trách chỉ đạo toàn diện một vùng, đồng thời trực tiếp chỉ đạo riêng một loại cây trồng, một con gia súc. Mỗi huyện ủy viên được phân công thường xuyên giúp đỡ cho mỗi xã, đi sâu vào một hợp tác xã. Những huyện ủy viên phụ trách ngành huyện, ngoài việc giúp đỡ chung cho một xã, còn có trách nhiệm xây dựng ngành mình ở ngay xã đó trở thành đơn vị tiên tiến. Huyện ủy và từng huyện ủy viên vừa qua có nhiều tiến bộ trong việc đi sâu, đi sát cơ sở và quần chúng, nắm tình hình phong trào được chính xác và kịp thời hơn trước. Sinh hoạt của Huyện ủy được trở thành nền nếp và giữ đúng kỳ hạn. Đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ Huyện ủy chúng tôi ngày càng được củng cố và nâng cao.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng tự thấy mình còn nhiều nhược điểm và thiếu sót như lãnh đạo, chỉ đạo còn thiếu toàn diện, trình độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật, v.v... của chúng tôi còn yếu và chưa đều, v.v...

Thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để mau chóng đưa phong trào trong huyện tiến kịp các huyện bạn, thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 136 của Trung ương để sớm được công nhận là huyện ủy "bốn tốt".

Hà Văn Thư

Bí thư huyện ủy Thuận-giáo (Lai-châu)